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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 220–13/๒๕65 
วันพฤหัสบดี ที่  27  ตุลาคม  ๒๕65  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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22 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

 (  (รองอธิการบดี) 
    (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  4 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
  8 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  9 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10 นายสิทธิพงศ์  ธรรมโชตัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
11 นายทักษิณ  จีนสุกแสง ช่างเทคนิค 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
 3 นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ผู้ช่วยอธิการบดี 
  2 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  8 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
13 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 

เทคโนโลยี 
14 สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
15 อาจารย์วิชชุลฎา ถาวโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

คณะศิลปศาสตร์ 
16 อาจารย์นศพร  ธรรมโชติ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกร  มุกสาน อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ใสเกื้อ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19 รองศาสตราจารย์ชุตินุช  สุจริต อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประมง 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี  วิทยา อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประมง 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก  สาวะอินทร์ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประมง 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  บุญเนตร อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกลิ่น อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประมง 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีนา  อีสามะ อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  มากอ้น อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
26 อาจารย์บุญรัตน์  บุญรัศมี อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
27 อาจารย์ธัญวลัย  จิรันดร อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
28 นางสาวขวัญฤดี พ่วงทอง นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา 
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29 นางสาวสิรินธร ศรีคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
30 นางสาวสุนิสา  ทิพย์วารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
31 นางออมฤทัย นวลนภดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 220 – 13/๒๕๖5  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

  มอบรางวัลระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ 
   ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจาก

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในเวทีระดับนานาชาติ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ 

   เวที INNOVERSE INVENTION & INNOVATION EXPO  2022 
   1. อาจารย์นศพร  ธรรมโชติ และคณะ ได้รับรางวัล  GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษผลงาน

นวัตกรรม เรื่อง ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตกระถางเพาะกล้าต้นไม้จากทะลายปาล์มน้ำมันกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
   เวที The Third All American DAVINCI International Innovation and Invention Expo 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ใสเกื้อ ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษผลงาน

นวัตกรรม เรื่อง น้ำมันปลานิลและกรรมวิธีการผลิต 
   3. รองศาสตราจารย์ชุตินุช  สุจริต และคณะ ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษผลงาน

นวัตกรรม เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิตยาดองปลิงทะเลกาหมาด 
   เวที the 7th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2022   
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีนา  อีสามะ และคณะ ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง กระเป๋าเชือกกล้วย 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์  เลาหประภานนท์ และคณะ ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัล

พิเศษผลงานนวัตกรรม เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิตโลชั่นบำรุงผิวกายท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดหนอนตายหยาก  
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  มากอ้น  และคณะ ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง กระบวนการตรวจสอบและควบคุมการเพาะเลี้ยงเห็ดแครงในโรงเรือน 
   7. รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน และคณะ ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง ส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากใบตาลโตนด 
   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก  สาวะอินทร์ และคณะ ได้รับรางวัล SILVER MEDAL และรางวัลพิเศษ

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง เบาเบา 
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   ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่ า 
ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานอยู่บริเวณหน้าห้องประชุมชลาทัศน์ เพ่ือให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของคณะทีมวิจัย 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบ
เหรียญรางวัลแกอ่าจารย ์และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี 

1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนตุลาคม 2565   

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

   - เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท 
โดยศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
   - ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะผู้บริหาร อว. โดยมีศาสตราจารย์สุวัจน์ 
ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
เพ่ือเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ในการหารือความ
ร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างไทย-กัมพูชา 
   - เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565  คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ โดยเป็นการร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ (MOA) ในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมี              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ร่วมมือในด้านการสนับสนุนการฝึกฝนแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย และ
ร่วมมือในด้านการสนับสนุนทรัพยากรวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลศรีวิชัย 
   - เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำ    
วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน  โดยรองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการ
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท 
อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก พร้อม
คณะ รับฟังการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา
การ ได้มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของจังหวัดตรังควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่มีขีดความสามารถ เข้มแข็ง ต่อยอดธุรกิจ 
และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ด้วยการนำศักยภาพของนักวิจัย นักวิชาการ เข้าไปเป็นพี่เลี้ยง 
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   - เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายมนตรี ทองเส้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซ้าเทอร์น เซฟตี้ ร่วมลงนามความร่วมมือ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ และสร้างการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ระหว่างกัน 
   - เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำ    
วิทยาเขตตรัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจสัตว์น้ำ CPF พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
คณะทำงาน ร่วมพิธีเปิด “ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งศรีวิชัย ตรัง” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการการเพาะเลี้ยง
ลูกกุ้ง Super PL โดยได้มีการร่วมพูดคุยแนวทางกระบวนการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ทางวิชาการ ด้านการเรียน การสอน การวิจัยและการฝึกอบรมของอาจารย์ และนักศึกษา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ และ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง Super PL แก่อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
   - เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร UNIVERSITAS MURIA 
KUDUS เพ่ือหารือความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา การวิจัย 
ต่างๆ ร่วมกัน และกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
   -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 

   1. นายเกรียงไกร หนูยิ่ง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับพระราชทานรางวัล เป็นนักศึกษารางวัล
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 จากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี            
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

   2. นายพงศธร บุญสุข นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายกสโมสรนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2564  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน จังหวัดสงขลา จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา              
เข้าร่วมพิธีรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565 
ประเภทเด็กและเยาวชน  โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบ
โล่รางวัล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.2  แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 217-10/ 2565 เมื่อ
วันที่ 27  กรกฎาคม 2565 โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องของแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ให้มหาวิทยาลัยฯ 
คัดเลือกว่าเรื่องอะไรที่มีผลกระทบรุนแรงที่จะส่งผลต่อแผน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะต้องรีบทำเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัด 
(Quick Win) ออกมา แล้วรีบดำเนินการทำในปีแรก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแผน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยโครงการ Quick Win Projects ทั้งหมด มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
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29.4 ล้านบาท สำหรับการขับเคลื่อนตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะมุ่งไปในเรื่องของการ
พัฒนาคนเป็นหลัก ซึ่งจากสภาวการณ์ที่ผ่านมา งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรลดลง งบประมาณเงิน
รายได้ก็ลดลง ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องปรับตัว โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาคนเป็นหลัก ทั้งในเรื่องของการไป  

Up Skill & Reskill  การเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility รวมถึงเรื่องของการวิจัย ก็จะมุ่งในเรื่องของการพัฒนา
นักวิจัยให้ไปมุ่งในเรื่องของการที่จะเก็บเกี่ยวทุน ซึ่งคาดว่าหากบุคลากรให้ความร่วมมือในเรื่องของการที่จะไปพัฒนา
ตนเอง มีการปรับตัวและเรียนรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ก็จะสามารถปรับตัวกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนได ้

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.3  ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12-15 ตุลาคม 2565    

ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเดินทางไปสาธารณรัฐมัลดีฟส์ พร้อมด้วยทีมงานซึ่งเคยได้ศึกษาร่วมกันที่วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) โดยมีคุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเซ็นทรัล ร่วมเดินทางไปด้วย ทั้งนี้
มีโอกาสพบปะกับรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งจากการหารือกับคุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์             
ในเรื่องการศึกษาของมัลดีฟส์ ทราบว่า สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว ทรัพยากรที่สำคัญคือด้านการท่องเที่ยว จึงมองเห็นโอกาสและศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะมา
พัฒนาและขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยว  โดยได้หารือกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ว่าหากมหาวิทยาลัยฯ จะให้ทุนกับนักศึกษาจากสาธารณรัฐ   
มัลดีฟส์ จำนวน 5 คน มาเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ แบบให้เปล่า จะเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งคณบดีก็เห็นด้วยกับแนวคิด
ดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ ดีในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จะมี Connection ได้อีกมากมายเพ่ือต่อยอด          
ซึ่งจากการหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ก็มีความยินดีที่จะรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปทำงาน ในลักษณะที่เป็นการทำงานในระหว่างการศึกษา ฉะนั้น  หากนักศึกษาจะไปทำงาน
ที่มัลดีฟส์ หลักสูตรที่ดำเนินการอยู่ก็ควรจะปรับเปลี่ยนในลักษณะที่จะต้องไปทำงานกับสถานประกอบการมากขึ้น 
และรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ก็ยินดีที่จะประสานงานกับทุกโรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ให้ ซึ่งในอนาคตก็จะได้จัดการศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ต่อไป ซึ่งเรื่องของการจัด
การศึกษาดังกล่าว จะต้องรอทางกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประสานมา ส่วนการให้ทุนนั้น 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประสานไปที่กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์อีกครั้ง แล้วจึงจะ
ประสานมาที่มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องเดินทางไปสาธารณรัฐมัลดีฟส์อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหารือความร่วมมือที่
จะเกิดขึ้นต่อไป 

   ทั้งนี้ คุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเซ็นทรัล ยังให้การสนับสนุน โดยจะรับ
นักศึกษาทั้ง 5 คนที่มหาวิทยาลัยฯ ให้ทุน เข้าทำงานทั้งหมด และจะให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานในเครือเซ็นทารา      
ที่มัลดีฟส์ สนับสนุนในการที่จะนำนักศึกษาออกไปสู่สถานประกอบการ และยินดีที่จะประสานให้กับสมาคมโรงแรม
โลก ในการที่จะมาช่วยมหาวิทยาลัยฯ ทำหลักสูตรในลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น 
ฉะนั้นเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการหารือกับคณะที่มีความโดดเด่นว่าหลักสูตรจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไรต่อไป 

   การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีมหาวิทยาลัยที่สอนด้านการท่องเที่ยวเช่นกัน ฉะนั้นควรจะมีเรื่องของ    

การแลกเปลี่ยนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
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 2. เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนทุนในส่วนของการเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยฯ อาจจะประสานกับ
คุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเซ็นทรัล ซึ่งอาจจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของทุนในส่วนอ่ืนๆ 
เช่น ทุนค่าครองชีพ ค่าเดินทาง เป็นต้น  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจง้ 
 นำวาระ 8.1 มาพิจารณาก่อน  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ขออนุญาตที่ประชุมฯ โดยหลังจาก 1.4 
เรื ่องที ่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง ขอนำวาระที ่ 8.1  เรื ่อง พิจารณายืนยันการปรับปรุงหลักสูตรกรณี
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มาพิจารณาก่อน  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า 
หรือ Electric Vehicle (รถ EV) ในปัจจุบันนี้มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และในปัจจุบันมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจหากมหาวิทยาลัยฯ
จะดำเนินการเป็นหลัก หรืออาจจะทำร่วมกันในภาพรวมของ 9 มทร.  
  ทั้งนี้ ยังได้กล่าวว่า ตามที่ตนได้มีการติดต่อกับทางซาอุดิอาระเบีย และได้พบปะกับนายดามพ์     
บุญธรรม ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งท่านก็สนใจเป็นอย่างมาก 
หากจะเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในอนาคต ในเรื่องของการจะพัฒนาจังหวัดกระบี่  ให้เป็น
ท่าเรือน้ำลึกที่สามารถขนส่งสินค้าไปยังซาอุดิอาระเบียได้ รวมถึงการเปิดตลาดการค้าของไทยในซาอุดิอาระเบีย    
ในอนาคต ซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์อีกมากมายตามมาหากเกิดความร่วมมือกัน 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในเรื่องของรถยนต์
ไฟฟ้า (EV) ได้มีการหารือกัน  โดยมอบหมายให้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ใน 2 ส่วน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัย
รัตภูมิ เพราะมหาวิทยาลัยฯ ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และพยายามผลักดันมาหลายปีแล้ว จึงจัดอันดับให้เรื่องนี้เป็น
เรื่องที่สำคัญ ซึ่งนอกจากการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือแล้ว จะรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย จะต้องมีการไป
พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพ่ือยกระดับทักษะให้กับบุคลากรในสาขาที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.2  อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แจ้ง  
  อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้แจ้งให้ที่
ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ได้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องผ้าย้อมคราม           
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 216–9/๒๕65 เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  ๒๕65 นั้น โดยได้นำเสนอ
เรื่องผ้าย้อมคราม ผลงานของอาจารย์นวัทตกร  อุมาศิลป์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผ้าย้อมของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  และเห็นว่าเรื่อง
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ดังกล่าวมีความน่าสนใจ น่าจะเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต ซึ่งก็ได้มีการนำไปตรวจสอบดีเอ็นเอ และ
ผลดีเอ็นเอออกมาแล้ว แต่ว่ายังวัดแถบดีเอ็นเอไม่ได้  และมีการเทียบผลกับของจังหวัดสกลนคร และมีการใช้
เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบนาโน (Nano drop) ในการวัด จากนั้นจะนำ PCR มา Run gel เพ่ือดูแถบดีเอ็น
เอ ซึ่งในเรื่องนี้ นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ก็ได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่อง
งบประมาณ โดยในเบื้องต้นได้มอบงบประมาณจำนวน 100,000 บาท ในการดำเนินการ และจะประสานให้ใน
เรื่องของการจดมาตรฐานต่อไป ซึ่งหากผลออกมาเป็นเช่นไร และจะดำเนินการเช่นไรต่อ จะรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบต่อไป  
  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตนเป็นประธานกองทุน
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งในวันที่ 4  พฤศจิกายน 2565 นี้ จะมีการอนุมัติทุนในหลายหน่วยงาน และ
หนึ่งในนั้นจะมีเรื่องครามอยู่ด้วย ซึ่งคิดว่าครามตัวนี้มีอนาคต  น่าจะเป็นสินค้าหรือตัวทำรายได้หลัก (Flagship) 
อย่างหนึ่ง หากมหาวิทยาลัยฯ มีความทุ่มเทในเรื่องนี้ เพราะจากที่ดูในเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีความแตกต่างจากคราม
ทางภาคอีสานพอสมควร จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้น่าจะมีอนาคต ก็จะช่วยผลักดันและสนับสนุน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งว่า ในเรื่องของคราม ได้มีการหารือกับรอง
อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์) เนื่องจากว่ามีทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ (บพท.) ประกาศออกมาในเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องคราม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และจากการได้หารือ
กับอาจารย์นวัทตกร  อุมาศิลป์ ก็คิดว่าควรจะดำเนินการให้สอดคล้องกับทุนของ บพท. นอกเหนือจากส่วนหนึ่งที่             
นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนอยู่ ซึ่งการดำเนินการให้เป็น
กิจลักษณะขึ้นมานั้น ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์) ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว โดย
ให้จัดทีมงานทั้งหมด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มาดำเนินการให้สมบูรณ์แบบ และเสนอทุนของ บพท. ขึ้นมา  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ดีเอ็นเอจะต่างหรือไม่ต่าง นั้น ไม่ใช่
ประเด็น เพราะว่าบางที ในกรณีเป็น species เดียวกัน แต่คนละ variety ดีเอ็นเอที่ออกมาอาจจะไม่ต่างกันก็ได้ 
ฉะนั้นจึงควรเน้นในเรื่องคุณสมบัติของตัวคราม ว่าองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกันหรือไม่ รวมถึงสี และคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ควรจะเน้นตรงนั้นด้วย 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ
ต่อไป 

1.4.3  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ว่า ในระหว่างวันที่ 18 – 20  ตุลาคม 2565  ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วม “โครงการความร่วมมือระหว่างไทย ญี่ปุ่น 
ฟิลิปปินส์และศรีลังกา” เพ่ือร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ TOHOKU University Sendai ประเทศญี่ปุ่น โดยมี            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ  ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปนำเสนอผลงานด้วย 
ซึ่ง โครงการที่ดำเนินการเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ  เป็นนักวิจัยหลัก ในโครงการ โดยได้มีการไป
นำเสนอผลงานเรื่อง Assessment on Genetic Diversity and Reproductive Biology of Carangid Fisheries 
for Sustainable Use and Conservation.  ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก            
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ซึ่งตนได้คาดหวังไว้ว่าในระยะยาว มทร.ศรีวิชัย โดยเฉพาะที่วิทยาเขตตรัง ควรจะต้องเป็นศูนย์วิจัยที่สามารถวิจัย
และเพาะพันธุ์ปลาทะเลได ้

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.4  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ได้กล่าวถึงเรื่องของงานวิจัย 
เนื่องจากที่ผ่านมาเห็นว่า ตั้งแต่อธิการบดีได้ดำรงตำแหน่งมา มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยออกมาอย่างมากมาย 
จึงเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยฯ มีการรวบรวมข้อมูลผลงานทั้งหมดทั้งที่ได้รับรางวัลหรือว่าไม่ได้รับรางวัล แต่เป็น
ผลงานที่ดี โดยให้มีการจัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตร กลุ่มอาหาร กลุ่มความงาม กลุ่มพืชผัก กลุ่มวิศวกรรม 
เป็นต้น  ซึ่งโดยปกติงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ เมื่อมีผลงานออกมา ควรจะรวบรวมแล้วให้จัดเป็นกลุ่มเชิงนโยบาย 
กลุ่มเชิงสาธารณะ กลุ่มเชิงวิชาการ กลุ่มเชิงพาณิชย์  เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออธิการบดี 
ซึ่งมีเครือข่ายอยู่มากมาย ได้ช่วยโฟกัสลงไปว่าใครจะช่วยผลักดันและสนับสนุนเรื่องใด และจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน
ต่อไปได้ง่ายขึ้น โดยขับเคลื่อนเป็นกลุ่มๆ ไป และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรมีบทบาท
ในการรวบรวมผลงานที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงว่ามีกี่ผลงานด้วย ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็น
อย่างมาก 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การรวบรวมผลงาน โดยให้จัดเป็น  
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเชิงนโยบาย กลุ่มเชิงสาธารณะ กลุ่มเชิงวิชาการ กลุ่มเชิงพาณิชย์ นั้น หากมหาวิทยาลัยฯ ทำเป็น
ฐานข้อมูลไว้ ก็จะเป็นประโยชน์ และเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่มีการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะคิดเรื่องการแปลงรางวัลให้เป็นทุนสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้วย 
ฉะนั้นผลงานที่อยู่ในด้านเชิงพาณิชย์ ก็มีหลายผลงานที่มาทำในเชิงพาณิชย์ได้  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 219 – 12/๒๕65       

วันพฤหัสบดี ที่  29  กันยายน  2565 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 219 – 12/๒๕65  วันพฤหัสบดี ที่  29  กันยายน  2565 ณ ห้องประชุมชลา
ทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการ
ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
 - ไม่มี - 



-11- 
 

3.2  พิจารณาทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 219 –12/๒๕65 
เมื่อวันที่ 29  กันยายน  ๒๕65  ในระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ  สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ทบทวนรายงานการประชุมในรอบ 2 
ปีงบประมาณ (ปีประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565)  โดยให้รวบรวมวาระเชิงนโยบาย และนโยบายต่าง ๆ ที่สภา
มหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย ทบทวนนโยบายว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม่ และควรจะปรับปรุงในเรื่องใดบ้างนั้น  
  ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้รวบรวมวาระเชิงนโยบายที่มหาวิทยาลัย ได้เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย และนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565  ดังต่อไปนี้  

  1. วาระเชิงนโยบายที่เสนอโดยมหาวิทยาลัยฯ 
  1) พิจารณารูปแบบการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
(Solar Rooftop) 
  2) พิจารณาอนุมัติร่างนโยบายการหารายได้บนฐานทรัพยากรการบริหารทรัพย์สิน และผลงาน
วิชาการ ด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 
  3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(Reinventing University) 
  4) พิจารณาผลการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษารองรับการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 
  5) พิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย 

  6) พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ....  เพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ออกนอกระบบ) 
   8) พิจารณากรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามอัตลักษณ์เชิง
พ้ืนที ่

  9) พิจารณาร่างนโยบายการบริหารทรัพย์สินเชิงพ้ืนที่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 
  10) พิจารณาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา 

  2. นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ 
  1) การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินการทางวินัยและการพ้นสภาพของข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

   2) การดำเนินการเชิงนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) 

   3) การดำเนินการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยฯ 



-12- 
 

   4) แนวคิดการจัดทำระเบียบของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้จัดทำระเบียบในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนมากกว่าเดิม แต่ไม่
ต่ำกว่าเกณฑ์ของ อว. 

  5) การประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  6) แนวทางในการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายในการจัดทำหลักสูตร ให้

สอดคล้องกับ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประเภทที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์
นวัตกรรม และการจัดทำหลักสูตรควรคำนึงถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) 
  7) โครงการพัฒนาทางเลือกปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคใต้  โดยการประสาน
ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย กับบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด และกรมป่าไม้ 

  8) การสร้างหลักสูตรที่เป็น Product Champion และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำชุดต่าง ๆ เพ่ือ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  พิจารณากลั่นกรองหรือ
สนับสนุนการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 คณะ ดังต่อไปนี้ 

 1.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
  2.  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
  3.  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 
  4.  คณะกรรมการสภาวิชาการ 
  5.  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  นอกจากนี้  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานของแต่ละกรรมการ  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย จำนวน 12 คณะ ดังต่อไปนี้ 

  1.  คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  2.  คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ด้านวิชาการ 
 3.  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  4.  คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  5.  คณะกรรมการด้านกฎหมาย 
 6.  คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

7.  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาด้านกายภาพ 
 8.  คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา 
 9.  คณะกรรมการวางแผนทางการเงินและการลงทุน 

10.  คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง 
11.  คณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 

ปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
  12.  คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. 2564-2568) 
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  โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
ในแต่ละปีงบประมาณ  โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในแต่ละปีงบประมาณไว้ในรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าขอมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง  
  อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ 
ทราบว่า วัตถุประสงค์ของการให้ทบทวนนโยบาย เพราะเห็นว่าในบางเรื่องที่สะท้อนมาจากนักศึกษาและบุคลากร 
นั้น เกิดผลกระทบทั้งต่อนักศึกษา การเรียนการสอน และบุคลากรที่อยู่ เนื่องจากท่ีผ่านมา นักศึกษามีการสะท้อนมา
ในเรื่องของการเรียนการสอน  เช่น เรียนไม่ครบ 15 สัปดาห์ บางวิชาได้เรียนน้อยมาก มีการทำกิจกรรมมากเกินไป
จนกระทบต่อเวลาเรียน ไม่มีการเรียนชดเชยให้ เป็นต้น ซึ่งการสะท้อนจากนักศึกษาเช่นนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ควร
จะมีการทบทวนนโยบายเรื่องของการควบคุมคุณภาพการศึกษา ว่าควรจะเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะควบคุมคุณภาพใน
เรื่องการศึกษาให้ครบและมีคุณภาพ และเห็นว่าในการนำเสนอนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเสนอโดยผู้บริหาร ฉะนั้นจึง
อยากให้เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากคณาจารย์แต่ละที่ได้เสนอหรือว่าสะท้อนนโยบายๆ ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเห็นว่านโยบายต่างๆ ในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอยู่  ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่อง
ผลกระทบต่อนักศึกษามากนัก ฉะนั้นจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย และอีกประการสำคัญคือนโยบายในการ
ดูแลบุคลากร ซึ่งลักษณะการทำงานของของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดูแล โดยจากการได้
รับทราบจากสิ่งที่บุคลากรในสายสนับสนุนสะท้อนมาคือ เรื่องของลักษณะการทำงานในปัจจุบัน เช่น การให้ทำวิจัย
เพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในสายงาน ซึ่งลักษณะงานของสายสนับสนุนจะคอยสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย แต่ต้องมาทำงานวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ซึ่งลักษณะของนโยบายเหล่านี้ สภามหาวิทยาลัยฯ 
อาจจะยังไม่ได้รับทราบมากนัก และบุคลากรเองก็ไม่กล้าออกมาพูด ฉะนั้นเรื่องดังกล่าว จึงเห็นว่าเพ่ือที่จะให้องค์กร
นั้นพัฒนาไปได้ จึงอยากจะให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ทบทวนในเรื่องของนโยบายเหล่านี้ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในเรื่องของ
การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ที่กำกับติดตามอยู่ และเพ่ือการ
สร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งจากการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างในระยะ  
ที่ 3 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ประเมินโดยให้มีการพัฒนางานในหน้าที่เพ่ือต่อสัญญา ปรากฏว่าเมื่อสร้างหลักเกณฑ์
เหล่านี้ขึ้นมา ข้อมูลที่บุคลากรมานำเสนอในบางเรื่องเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบหมายให้               
กองบริหารงานบุคคล ได้จัดการความรู้เป็น (Knowledge Management) ออกมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือที่จะ
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มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเอาไปใช้ในองค์กรต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ในส่วน
ของการประเมินสายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ จากการสัมภาษณ์และการนำเสนอของบุคลากร พบว่า
มีหลายรายที่มีแนวคิดดีๆ  มหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้วางหลักเกณฑ์ และช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนาสายสนับสนุน
สร้างแรงจูงใจให้เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษต่อไป โดยผลดำเนินการเป็นเช่นไรจะรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบเป็นระยะ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ประเด็นที่นำเสนอ คือเรื่องการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษาที่รู้สึกด้อยในเรื่องของเวลาเรียน
ถูกบดบังจากกิจกรรม และประเด็นเรื่องการดูแลบุคลากรที่ยังน้อยอยู่ เป็นเรื่องในเชิงปฏิบัติการ ไม่ได้เป็นเรื่องใน  
เชิงนโยบาย ซึ่งหากมีการระบุคณะ ระบุวิชา มาได้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ดำเนินการดูแลต่อไป และประเด็นที่เสนอมาเป็นประเด็นปลีกย่อย ในแง่ของการดำเนินการ เพราะว่าโดยปกติจะมี
นโยบายกำกับอยู่แล้ว แต่เป็นประเด็นที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ  
 2. เนื่องจากบริบทของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องมีการ
ขับเคลื่อน เมื่อมีประเด็นที่มีบุคลากรมาสะท้อนหรือปรึกษาหารือต่ออาจารย์ อาจารย์ควรจะเป็นผู้สื่อสารให้บุคลากร
เข้าใจว่า การที่สายสนับสนุนจะทำงานเช่นเดิม คงจะไม่ได้แล้ว เพราะเรื่องของการให้ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเอง จริงๆ 
แล้วการวิจัยดังกล่าว คือ การวิจัยสถาบัน ซึ่งเป็นการวิจัยที่ช่วยให้บุคลากรรู้จักเก็บข้อมูล รู้จักนำมาวิเคราะห์ 
เพ่ือที่จะปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนเอง ซึ่งต่อไปในอนาคตการทำงานในมหาวิทยาลัย คนจะต้องน้อยลง             
การทำงานจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ควรจะอธิบายให้บุคลากรเกิ ดความ
เข้าใจ เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
 3. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์องค์กร เพ่ือศึกษาบริบทความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากร ว่ามีความต้องการอะไร ดูบริบทของบุคลากรว่าเป็นอย่างไร บริบทของหลักสูตร ทำการวิ เคราะห์ออกมา 
และให้สังคมภายนอก และบุคลากรภายในได้สะท้อนออกมา มหาวิทยาลัยฯ จะได้จัดเก็บข้อมูลได้  เพราะหากเป็น
การสะท้อนเป็นเฉพาะบุคคล จะไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยเมื่อวิเคราะห์แต่ละเรื่อง แต่ละบริบทได้แล้ว ก็นำมา
พิจารณากันต่อในสภามหาวิทยาลัย เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะมีความชัดเจนมากกว่า 
 4. นโยบายหรือแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอยู่ อาจจะมีเพียงแค่ 2-3 เรื่องที่จะต้อง
ปรับปรุง เช่น เรื่องของการตรวจประเมิน ซึ่งควรจะเป็นไปตามรูปแบบใหม่ เรื่องของการเรียนการสอน ซึ่งควรเป็น
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education) หรือ Learning outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้) เป็นการ
เรียนการสอนในลักษณะของการมองระยะยาวมากข้ึน รวมทั้งเรื่องของคุณภาพด้วย แต่เนื่องจากกระบวนการเหล่านี้
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป จึงจะเห็นผล ซึ่งรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอยู่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  แต่หาก
อยากให้ดีขึ้นไปอีก ตรงนี้จะต้องมาทบทวนกันต่อไป 
 5. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องสื่อสารไปยังทุกคณะ วิทยาลัย ว่าจะต้องเคร่งครัดในเรื่องของคุณภาพ
บัณฑิต 
 6. นโยบายที่เสนอโดยมหาวิทยาลัยฯ นั้น เป็นเรื่องที่อธิการบดี คงจะมีกลไกในการกำกับติดตามผล
การดำเนินงานอยู่แล้ว เพียงแค่อาจจะต้องรายงานผลในแต่ละเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบเป็นระยะเท่านั้น 
ส่วนนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ ในรายละเอียดยังมีบางเรื่องที่ยังแจ้งผลการ
ดำเนินงานไม่ชัดเจน เช่น เรื่ องการดำเนินการเชิงนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายมหาวิทยาลัยฯ ไปแล้ว มหาวิทยาลัยฯ 
ควรจะตั้งคณะทำงาน เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นว่าผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวเป็นใครบ้าง เพ่ื อง่ายต่อการ
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กำกับติดตามได้ และควรมีการรายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วย และนโยบาย เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมดำเนินการเพียง 2 เรื่อง ซึ่งผลการดำเนินการอย่างน้อยต้อง
ทราบแล้วว่าตกลงมหาวิทยาลัยฯ มอบให้คณะทำงานชุดไหนดำเนินการในแต่ละเรื่อง และจะมีการนำเสนอความ
คืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในระยะเวลากี่เดือน จะได้มีความชัดเจน และอาจจะเสนอเป็นวาระต่อเนื่องที่             
สภามหาวิทยาลัยฯ สามารถติดตามได้ 
 7. เรื่องที่นักศึกษา บุคลากร ได้รับรางวัลมา เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ต้องการเห็น
บทบาทของสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ควรจะต้องเป็นหน่วยงานที่ทราบทุกเรื่องของ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าในแต่ละพ้ืนที่มีงานวิจัยอย่างไร มีนวัตกรรมอะไรบ้าง และมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อศึกษาว่า
มีงานวิจัยใดบ้างที่ต้องต่อยอดให้ได้ หากสำนักฯ นี้มีหน่วยงานในการตรวจสอบ ก็ตั้งงบประมาณเพ่ือการศึกษาต่อ   
ก็จะสามารถต่อยอดได้ ก็จะเกิดผลในเชิงพาณิชย์มากขึ้น รวมทั้งการที่อธิการบดีจะไปหางบประมาณจากหน่วยงาน
ใด สำนักฯ ควรจะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลได้ และดำเนินการรับเรื่องต่อ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทางด้านงานวิจัย
ได้ทุกเรื่อง แม้ว่างานวิจัยอาจจะยังไม่ได้รางวัล ก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการของบประมาณเพ่ือต่อยอด
การศึกษาต่อ 
 8. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนใน 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีคณะทำงาน          
ขับเคลื่อนที่ชัดเจน เช่น คณะทำงานขับเคลื่อนในเรื่องการหารายได้  มหาวิทยาลัยฯ อาจจะตั้ งคณบดี               
คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานทางด้านนี้เพ่ือการขับเคลื่อน โดยอาศัยองค์ความรู้ของวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ มา
ใช้ประโยชน์ และทำให้คณบดีมีงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจังในแต่ละด้าน หากมีความชัดเจน การขับเคลื่อนจะได้
รวดเร็วขึ้น และต่อไปหากสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายในเรื่องใดไป จะได้เข้าสู่คณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละเรื่อง
ได้โดยตรงทันท ี
 9. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จ             
บางรายมีแนวคิด มีความสามารถที่ไม่ได้แสดงออกมา ฉะนั้นในการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ อาจจะเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้นำเสนอผลงาน ให้บุคลากรได้กล้าแสดงออก 
 10. ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นจริงได้ บางครั้งก็ทำได้ยาก หากองค์กรมีขนาดใหญ่ ก็อาจจะมี
หลายปัญหา ฉะนั้นในการจะทำให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย ทีมผู้บริหารจะต้องมีการวางเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะ
ดำเนินการเรื่องใดก่อนหลัง จากนั้นก็ตั้งกรรมการที่จะขับเคลื่อน นอกจากนั้นยังต้องมีทีมงานที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน 
เพ่ือจะดำเนินการไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ 
 11. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเรื่องใดเป็นเชิงนโยบายที่สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้          
อาจจะสรุปเป็นคลิปสั้นๆ โฆษณาออกไป หรือแม้แต่เรื่องที่นักศึกษาและบุคลากร ได้รับรางวัลมาอย่างมากมาย ควร
จะมีการประชาสัมพันธ์ไปสู่ภายนอก เพราะว่าจะเป็นตัวเชื่อมโยง เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากจะเข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยฯ  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบการทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ
และรับรองมติที่ประชุม 
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3.3  พิจารณาผลงานทางวิชาการกรณีผู้ขอกำหนดตำแหน่งตามบทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งให้
บุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ความเป็นมา 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑๙-๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕65 พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่น
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีผู้ขอกำหนดตำแหน่งประสงค์ให้นำประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีว ิช ัย ว ่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการแต่งตั ้งบ ุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หากผู้ ขอ
ยื่นผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
เผยแพร่ โดยวารสารจะตีพิมพ์เผยแพร่ ภายหลังวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสภามหาวิทยาลัยฯ ไดพิ้จารณาเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว มีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียด และจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้งนั้น 
  ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตอบข้อหารือกรณี
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสรุปว่า ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
แสดงหลักฐานการเผยแพร่เป็นหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารว่าจะลงเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด ใน วารสาร
ฉบับใด หากเป็นการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติ ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๓ เมื ่อ วันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการท่ีได้เผยแพร่แล้วเท่านั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของผู้ขอ
กำหนดตำแหน่งทั้ง ๑2 ราย กับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ
มติ ก.พ.อ.ข้างต้น และประกาศ ก.พ.อ. เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว สรุปรายละเอียดออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ ๑  มีงานวิจัย ๑ เรื่อง ที่บรรณาธิการวารสารรับรองว่าจะตีพิมพ์ให้หลังวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ซึ่งหากถอนเรื่องดังกล่าวออก มหาวิทยาลัยฯ ยังคงสามารถพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ต่อไป เนื่องจากผลงานที่เหลือมีปริมาณเพียงพอ 
จำนวน 8 ราย ดังนี้ 
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ลำดับ
ที ่

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ขั้นตอนการดำเนินการ 

1 นายธรรมจักร  เล็กบรรจง   - มหาวิทยาลัยรับเรื่องขอกำหนดตำแหน่งวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๔ 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.ไม่ก่อนวันที ่
ผู้ขอกลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มาปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติ  
- หากถอนงานวิจัยที่รอการตีพิมพ์เผยแพร่ออก ต้องกำหนดวัน 
แต่งตั้งใหม่เป็นวันที่รับเรื่องพร้อมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ คือวันที่ 
๓๐ ส.ค. ๖๔ 

2 นางสาววนิดา  บุรีภักดี   ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเสร็จสิ้นแล้ว รอเสนอ ก.พ.ว. 
3 นางสาวภริศฑ์ชาก์  ชดช้อย   รอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ผศ. อาทิตย์  สุจเสน    รอผลการประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 
5 นางอารีรัตน์ ชูพันธ์    อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 นางอรอุมา  สำลี   อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 ผศ. สุทธยา  สมสุข   

(ข้าราชการ) 
อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (ขอตำแหน่ง รศ. ส่งผลงานวิจัย
จำนวน ๓ เรื่อง ถ้าขอโดยหลักเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะใช้ได้ ๒ เรื่อง 
แต่สามารถเสนอขอโดยใช้หลักเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ทั้ง ๓ เรื่อง) 

8 นายณัฐพงษ์  หมันหลี อยู่ระหว่างเสนอ ก.พ.ว. เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กลุ่มที่ ๒  ไม่สามารถดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งตามเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปได้ เนื่องจากหากถอนงานวิจัยที่รอการตีพิมพ์เผยแพร่ออก ผลงานที่เหลือมีปริมาณไม่
เพียงพอ แต่ยังสามารถยื่นเสนอขอตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564 ได้ เมื่องานวิจัยนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แล้ว จำนวน ๓ ราย ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ขั้นตอนการดำเนินการ 

1 นางสาวบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี  โปณะทอง   รอผลการประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 
2 นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร์    อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ  

(ติดสัญญาจ้างต้องส่งขอ ผศ. ภายในวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๖) 

3 นางสาวบุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง   อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ติดสัญญาจ้างต้องส่งขอ ผศ. ภายในวันที่ ๒ ม.ค. ๖๖) 
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 กลุ่มที่ ๓  ไม่สามารถเสนอขอตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564 ได้ เนื่องจากผลงานที่เหลือมีปริมาณไมเ่พียงพอ จำนวน ๑ ราย 

ลำดับ
ที ่

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ขั้นตอนการดำเนินการ 

1 นางสาวสาลินี  ทิพย์เพ็ง รอเสนอ ก.พ.ว. เพื่อเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิ  
เดือนพฤศจิกายน 2565 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1. กลุ่มที่ ๑ ให้ถอนงานวิจัยที่กองบรรณาธิการตอบรับการตีพิมพ์หลังวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ออกจากผลงานที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และให้ดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งต่อไป
จนแล้วเสร็จ 
   กรณี นายธรรมจักร  เล็กบรรจง  ให้ถอนงานวิจัยที่กองบรรณาธิการตอบรับการตีพิมพ์หลังวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ออกจากผลงานที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่ง ให้เปลี่ยนแปลงวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จากเดิมให้แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ผู้ขอกลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เป็น
ให้แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
ครบถ้วนสมบูรณ ์
   กรณี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธยา  สมสุข ให้แจ้งผู้ขอ
ยืนยันว่าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการนำเกณฑ์มาใช้ในการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งหรือไม่ 

   2. กลุ่มที่ ๒ ให้ถอนเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และให้เสนอขอกำหนดตำแหน่งใหม่   
อีกครั้ง ตามหลักเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อผลงานวิจัยที่กองบรรณาธิการตอบรับการตีพิมพ์หลังวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
   ทั้งนี้ อาจส่งผลงานอ่ืนที่สามารถใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพ่ิมเติมก็ได้  และให้นับวันที่ส่งผลงานเพ่ิมเติมเป็นวันที่รับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ 
   3. กลุ่มที่ ๓ ให้ถอนเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ นางสาวสาลินี  ทิพย์เพ็ง เนื่องจาก
ผลงานไม่เพียงพอที่จะประเมินด้วยหลักเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ยื่น
เรื่องเสนอขอกำหนดตำแหน่งใหม่อีกครั้งเมื่อมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   4. กรณีมหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินแล้ว ให้
มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิตามปกติ 
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  5. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในสัญญาจ้างเก่ียวกับการยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ หรือต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ระยะเวลา และ
เงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดทำผลงาน เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้
ถือว่าการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในคราวนี้ เป็นการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวแล้ว 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๗(๑๓) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ 1 – 5  และรับรองมติ
ที่ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕62 - 2563 

ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สำเร็จ

การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕62 - 2563 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม ๒๕65  ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น  บัดนี้ การจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นด้วย
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี
การศึกษา 2562 – 2563 
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 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕63 ซึ ่งกำหนดไว้ว่า               
“ให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละครั้งเสนอ
สภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวัน นับจากวันเสร็จสิ ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร”  มหาวิทยาลัยฯ              
จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานการรับ – จ่ายเงินใน
การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบ 

4.3 รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นั้น 

   ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารจัดการในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ ๑
960/๒๕๖5 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 และ
เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทะเลไทย”   
  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้นำเสนอเรื่อง ความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทะเลไทย” โดยแผนฯ ดังกล่าว
เป็นความร่วมมือกันของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ได้มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-
2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในระยะ 5 ปี  โดยมีแผนงานในเรื่องของ 
  -  เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  -  สร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วยการนำการท่องเที่ยวที่ทันสมัยผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
  -  ยกระดับบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
  -  เข้าใจและสามารถปรับตัวกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ หลัง COVID-19 
  -  บูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ประชาสังคมได้อย่างกลมกลืน 
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  ทั้งนี้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฯ เป็นแผนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยในส่วน
ของภูมิภาคจะมีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอยู่แล้ว โดยในภาคใต้ จะมีแผนการท่องเที่ยว – แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด
อันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล) ซึ่งจะมี 6 โครงการ จำนวนงบประมาณ 338 ล้านบาท  แต่แผนการ
พัฒนาท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยยังไม่มี ฉะนั้นเพ่ือให้สอดรับกัน จากการไปทาบทามเพ่ือรวบรวมวิทยากรหลายๆ ฝ่าย จึง
ได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า “อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทะเลไทย” ซึ่งเป็น
แผนการพัฒนาท่องเที่ยว ที่อยู่ระหว่างการเตรียมการ ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยว แต่จะนำเอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ของแต่ละที่มาเพ่ือแสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของประเทศไทย อย่างไรก็ตามแผนยุทธศาสตร์อัต
ลักษณ์การท่องเที่ยวทะเลไทยนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 128 ล้านบาท โดยเป็นเพียงแผนยุทธศาสตร์คร่าวๆ 
เท่านั้น ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับว่าจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ได้ออกมาดีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้วางไว้ จะประกอบไปด้วย 6 เรื่องดังนี้ 
  1. อัตลักษณ์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  2. ย้อนรอยประวัติศาสตร์ คาบสมุทรทะเลไทย 
  3. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมไทย 
  4. การพัฒนาโรงแรม ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ 
  5. เสริมสุขภาพ และธรรมะ เพ่ือการท่องเที่ยวแบบจิตวิญญาณ 
  6. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City 
  โดยในแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งหมด มหาวิทยาลัยฯ น่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ ทั้งนี้  ในส่วนของการ
บริหารและขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับแผนของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องบริหารและขับเคลื่อนในลักษณะที่ไปด้วยกันได้  ในลักษณะการบริหารแบบภาครัฐไม่ใช่เป็น           
ผู้สั่ง โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ จะต้องมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะ
กรรมการบริหาร และมีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นมา หาผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ หรือนักวิจัย           
มืออาชีพ มาช่วยดำเนินการ ซึ่งในส่วนนี้ อาจจะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปอยู่ในฝ่ายดำเนินการตรงนี้ 
ส่วนในด้านการขับเคลื่อน ก็จะต้องเป็นการขับเคลื่อนของแต่ละท้องที่ แต่ละเรื่อง โดยให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ขับเคลื่อนและตรวจสอบ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ จะมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับผิดชอบโดยตรง 
  ทั้งนี้  การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยฯ  จากการได้ ประสานและทาบทามกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือมาช่วยในการดำเนินการ ได้ทาบทามบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละด้านไว้ดังนี้ 
  1. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : วิชาการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 
  2. ประวัติศาสตร์ คาบสมุทรไทย : วิชาการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสสวาส กุลวงศ์ 
  3. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : เกษตรอุตสาหกรรม - อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา 
  4. การพัฒนาโรงแรม ที่พัก ที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ : วิชาการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 
  5. ธรรมะเพ่ือการท่องเที่ยวแบบจิตวิญญาณ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 
  6. เมืองอัจฉริยะ : ICT- Infrastructure : solar roof :  
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์จเร  สุวรรณชาต 
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัท ทิพากรเกียรติ 
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  โดยในทุกเรื่อง ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.สุราษฎร์ธานี ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอเข้าไปที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าจะอนุมัติหรือไม่อย่างไร หากมีการอนุมัติ ก็จะได้ดำเนินการต่อไป จึงเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจะได้รับทราบแนวทางการดำเนินการ อย่างน้อยจะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ทำงานเชิงรุกต่อไป 

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวขอบคุณศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  
ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินการวางโครงการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวทะเลไทยมา ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันพอดี ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้  
ซึ่งก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไป ทั้งนี้ ยังเห็นว่าเรื่องการเดินทางก็เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะการเดินทาง  
โดยเครื่องบิน ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางที่เป็นเที่ยวบินตรงยาว หากมีเที่ยวบินระยะสั้น เช่น หาดใหญ่ -เบตง     
ภูเก็ต-เบตง เป็นต้น ฉะนั้นจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า เรื่องของเบตงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
แม้ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีเที่ยวบินไป เนื่องจากสนามบินเบตงมีรันเวย์ค่อนข้างสั้น ไม่มีสถานที่เติมน้ำมัน การบินใช้
เวลานาน ค่าตั๋วโดยสารจึงมีราคาสูง ต้นทุนจึงสูงจนต้องปิดบริการไป 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. นายชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่าเรื่องการท่องเที่ยวทาง

ทะเล จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจของภาคใต้ได้เป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันเรือสำราญของสิงคโปร์ก็มีการล่องเรือมายังเกาะ  
สมุยแล้ว ฉะนั้นยังมีโครงการอีกมากมายที่จะต้องทำ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องของ
ทะเลสาบสงขลา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการเป็นหลัก  โดยหากต้องการความช่วยเหลือหรือ
ความร่วมมือจากประเทศเยอรมัน ตนจะประสานความร่วมมือให้ต่อไป 

 2. โครงการนี้แม้จะได้รับอนุมัติหรือไม่ก็ตาม อย่างน้อยก็มีจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ 
ควรจะมีการคิดต่อในเรื่องของประเด็นวิจัยด้วย เช่น เรื่องของประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะเป็นหัวข้อ
วิจัยที่ขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได ้

 3. เรื่องของเบตงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แม้ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีเที่ยวบินไปก็ตาม โดยมหาวิทยาลัยฯ 
อาจจะมีการทำวิจัยว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้การท่องเที่ยวของเบตงขยายกว้างและมีมูลค่ามากกว่านี้  

 4. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับอีก 4 มหาวิทยาลัย และกระทรวงอีก 9 
กระทรวง ฉะนั้นหน่วยงานประสานเบื้องต้นที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะมีการประสานงานกันหลาย
หน่วยงานแล้ว แต่มหาวิทยาลัยฯ น่าจะเป็นฐานรองรับหน่วยประสานงานเบื้องต้น เพราะหากมหาวิทยาลัยฯ เป็น
ฐาน จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยฯ มาก และมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นที่ยอมรับมากในอนาคต 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
   1. เห็นชอบการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทะเลไทย” ดังเสนอ   

2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ และนำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปประกอบการ
ดำเนินการต่อไป   

3. รับรองมติที่ประชุม 



-23- 
 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น  
  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) จากเดิม นายคณิศร  บุญรัตน์  เปลี่ยนเป็น  นายกฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี เนื่องจาก นายคณิศร  บุญรัตน์       
ลาศึกษาต่อ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/32 ลงวันที่ 28 กันยายน 
๒๕๖๕ และหนั งสือที่  อว (วก) ๐๖๕๕/๑53  ลงวันที่  28 กันยายน ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/834 ลง
วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/359 ลงวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น 
  ในการนี้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จากเดิม นายปิยวิทย์  สุวรรณ เปลี่ยนเป็น  นางสาวนศพร  ธรรมโชติ เนื่องจาก 
นายปิยวิทย์  สุวรรณ  เกษียณอายุราชการ  
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/32 ลงวันที่ 28 กันยายน 
๒๕๖๕ และหนั งสือที่  อว (วก) ๐๖๕๕/๑53  ลงวันที่  28 กันยายน ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/834    
ลงวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/359 ลงวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ  
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 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเกษตรศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ซึ่งที่ผ่านมารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นั้น ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อตามความต้องการ และ
จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี คณะเกษตรศาสตร์ จึงขอปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ดังนี้ 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๒.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเที ยบเท่ า หรือเป็ นผู้ สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ๒.๒.๒ ต้องมีคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๒.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
 ๒.๒.๒ เป็ น ผู้ ส ำ เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตร หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือ
เทียบเท่า 
 ๒.๒.๓ ทั้ งข้อ ๒ .๒ .๑ และ ๒ .๒.๒ จะต้องมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับแก้ไข 
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 การปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) 
๐๖๕๕/32 ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๑53 ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖๕ 
และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ  ตาม
หนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/834 ลงวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/359 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 
๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ และรับรองมติที่
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ

สมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  

ความเป็นมา 
  ตามที ่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทาง
การศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาสำหรับคนพิการ โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษาต่อในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสมเพ่ือประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา นั้น    
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖5 จึงเห็นสมควร
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”  และ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้
การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา 2566 ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตาม
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด สำหรับเป็น
ตัวบ่งชี ้ผลสำเร็จของงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไว้จำนวน  34 ตัวชี ้ว ัด นั ้น ซึ ่งขณะนี ้ได้สิ ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว เพื ่อแสดงให้เห็นผลการปฏิบัต ิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5           
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) มหาวิทยาลัยฯ ได้กำกับติดตามและรวมรวมผลการดำเนินงานเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ซึ่งมีผลการดำเนินงาน
ทีบ่รรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 82.35  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ในภารกิจด้านการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้าน

ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผลการดำเนินไม่บรรลุค่าเป้าหมาย กับภารกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด             
ผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งภาษาอังกฤษมีความสำคัญเหตุใดทางด้านผู้สอนจึงไม่บรรลุ มีความผกผันกัน 

 2. ให้เพ่ิมเติมในแนวทางการพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ได้
เสนอแนะไว้ว่า ตัวชี้วัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บางตัวไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง ฉะนั้นในการทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะที่ 2 ควรจะปรับปรุงตัวชี้วัด 

 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) ต้องทบทวนตัวชี้วัดใหม่ๆ และแต่ละตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกัน จะได้มีการประเมินได้อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะภารกิจด้านการจัดการศึกษา ซึ่งตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกัน และตัวชี้วัดบางตัววัดไม่ได้ในบางครั้ง เช่น 
ตัวชี้วัดที่บอกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่ของปีที่แล้ว เป็นต้น ฉะนั้นตัวชี้วัดควรจะวัดได้ในเชิงคุณภาพมากขึ้น 

 4. ตัวชี้วัดร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการที่
มหาวิทยาลัยฯ ผลิตคนออกไป ไม่ควรจะเป็นตัวชี้วัดที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำ ควรจะเป็นตัวที่วัดที่มีรายได้ที่สูงกว่านี้   
เพราะตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ จะได้รับเพียงวันละ 300 กว่าบาท ควรจะปรับแก้เป็นมีรายได้ตามมาตรฐานของ
ภาคอุตสาหกรรมของเอกชนหรือภาครัฐบาล 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ดัง
เสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ และเป็น
แนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

 พันธกิจ 1 :  ผลิตกำลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 พันธกิจ 2 :  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้าง 
                           มูลค่าเชิงพาณิชย์   

พันธกิจ 3 :  ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 พันธกิจ 4 :  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการใน ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ตัวชี้วัดย่อยๆ ไม่ควรจะมีมากเกินไป ควรมีแค่น้อยตัว แต่ต้องมาเสริมตัวชี้วัดหลักให้ได้ เพราะที่
ผ่านมาการมีตัวชี้วัดย่อยมากเกินไป ทำให้กลายเป็นภาระของอาจารย์ ผู้บริหาร ที่ต้องหาตัววัดต่ างๆ และการที่มี
ตัวชี้วัดย่อยมากเกินไป บางครั้งไม่ได้เป็นตัวช่วยตัวชี้วัดหลัก 
 2. ภายใน 5  ป ีมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีตัวชี้วัดที่เป็นตัววัดอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ให้ได้ ที่สามารถแสดง
ให้เห็นว่าวัดในเชิงไหน รูปแบบใด ที่เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่จริง 
 3. ตามที่ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้นำเสนอโครงการ
“อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทะเลไทย” จึงเป็นโอกาสที่ดี หากมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานประสานที่เริ่มดำเนินการใน
เรื่องนี้ อาจจะใส่งบประมาณในเรื่องนี้เพ่ิมเข้าไปในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้หรือไม่ เพ่ือเป็นการเริ่มดำเนินการตั้งศูนย์
ประสานงานเพื่อเป็นฐานไว้ก่อน 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ความเป็นมา 
 ตามมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 กำหนดให้

สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่  
27  พฤศจิกายน  2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีเมื่อ
สิ้นรอบปีงบประมาณ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี้ เพ่ือทำหน้าที่กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามองค์ประกอบ ข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 
27  พฤศจิกายน  2549 ซึ่งกำหนดให้ “ให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ โดยการเสนอเรื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 

  4.1  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน โดยให้เลือกคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการประเมิน 

 4.2  กรรมการจากบุคคลภายนอก 3 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 4.3  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี 1 คน เป็นเลขานุการ” 
จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
    1.  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก ประธานกรรมการ 
    2.  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์   กรรมการ 
   3.  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์   กรรมการ 

  4.  นายอิทธิพล  เพชรศิริ   กรรมการ 
     5.  นายบรรจง  นฤพรเมธี   กรรมการ 
   6.  นายกรกฏ  เตติรานนท์   กรรมการ 
     7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  เลขานุการ 
   8.  นางดรุณี  ลีนิน   ผู้ช่วยเลขานุการ   
       

  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548  กำหนดให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน  
 
 
กรรมการจากบุคคลภายนอก 
จำนวน 3 คน 
 

รองอธิการบดี 1 คน  
เป็นเลขานุการ 
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7.5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ตามความใน

มาตรา 25 วรรคสอง และมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548 ในการนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ 27  
ธันวาคม 2565 นั้น   
  ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะใดคณะ
หนึ่งเหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย 

 (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 

 (๔) คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดย
สภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 (๕) ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งผู้ที่ สมควรทำหน้ าที่ เลขานุการจำนวนหนึ่ งคน และอาจให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้”  
  ทั้งนี้ กรรมการสรรหาตามองค์ประกอบในข้อ ๖(๕) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทน
คณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดีซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เรียบร้อยแล้ว 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอ
รายชื่อกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามองค์ประกอบในข้อ ๖(๒) ได้แก่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ (๔) ได้แก่ คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
พิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้ 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
  1.  อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2.   ...................................................... กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  3.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
  4.  ....................................................... กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากรณ์  ดำสุด กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
 6.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
 7.  นางสาวปวีณา  หีมชูด ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย” และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2556 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อคณบดี ตาม

องค์ประกอบในข้อ (4) ได้แก่  คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี   ซึ่ง
เสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและ
นำเสนอรายชื่อคณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 25 
รายชื่อ  โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ  จำนวน 3 รายชื่อ เพ่ือมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 
ดำเนินการติดต่อทาบทามเพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาตามลำดับต่อไป 

 ผลการดำเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(๒)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การเลือกกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(4)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ จำนวน 3 รายชื่อ จาก
จำนวนรายชื่อที่เสนอ  25 รายชื่อ ผลปรากฏดังนี้ 

 ลำดับที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา  พันธ์ฤทธิ์ดำ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) 

 ลำดับที่ 2  รองศาสตราจารย์อัญชนา  ประเทพ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับที่ 3  รองศาสตราจารย์มัลลิกา  เจริญสุธาสินี 
 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งดังเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ  ดำเนินการติดต่อคณบดีในแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ และรับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๑ ได้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (สายวิชาการ) และสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  เมื่อ
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วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗  ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ไปแล้วนั้น   

  การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินตามอัตรากระทรวงการคลังกำหนด ส่วนที่ขาดเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ แต่
เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ไม่เพียงพอ แต่มหาวิทยาลัยฯ ยังคงต้องเบิกค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อไป จึง เห็นควรเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

  ตารางท่ี ๑ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ 
    จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (สายวิชาการ) 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
อัตรา 

ค่าตอบแทน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3,๐๐๐ 
รองศาสตราจารย์ 4,๐๐๐ 
ศาสตราจารย์  6,๐๐๐ 

ตารางท่ี ๒  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ (สายสนับสนุน) 

ระดับของตำแหน่ง 
อัตรา 

ค่าตอบแทน 
ชำนาญงาน  และชำนาญการ ๒,๐๐๐ 
ชำนาญงานพิเศษ และชำนาญการพิเศษ ๓,๐๐๐ 
เชี่ยวชาญ ๔,๐๐๐ 
เชี่ยวชาญพิเศษ ๕,๐๐๐ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1. อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยให้
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ตามอัตราค่าตอบแทน ดังตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ 
  2. อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบตามข้อ ๑ จากงบประมาณแผ่นดินตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ส่วนที่ขาดให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
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  3. กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด หรือเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินรวมกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนตามอัตราในข้อ ๑ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(11) และ (13)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”และ
“(13) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 1-3 และรับรองมติ     
ที่ประชุม 

7.7   วาระลับ   

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
8.1  พิจารณายืนยันการปรับปรุงหลักสูตรกรณีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
ตามหนังสือที่รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   ปีการศึกษา 
2564 ได้ส่งหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์   
เมนะเศวต) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยขอความอนุเคราะห์ยืนยันข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ มคอ.2 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใน 2 ประเด็นดังนี้ 

1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 ตามมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ปรากฏในรายงานการประชุมหน้า 9 วาระที่ 5.4 และตามที่
ปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 165 -4/2561 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน้า 17 วาระท่ี 5.3 แล้วหรือไม่ 

2. หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 165 -4/2561 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
ผ่านสภาวิชาการฯ หรือไม่ เช่น ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ซึ่งคณะฯ ปรับแก้ไขจากปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษา 2563 การแก้ไขเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
จากปี พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฯ             
ที่ต้องให้ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ จึงจะสามารถนำหลักสูตรนั้นไปดำเนินการต่อได้อย่างถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฯ แต่ขณะนี้ จากรายงานการประชุมของสภาวิชาการฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เสนอขอความเห็นชอบในการแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร 
แต่อย่างใด ซึ่งอาจทำให้ มคอ.2 ที่คณะฯ นำเข้าระบบ CHECO เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้มีการแก้ไข
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รายละเอียดบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากฉบับที่ได้รับความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 นั้น ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฯ 

การให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ 
1. หลักสูตรฯ ได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสัตวแพทยสภา จำนวน 3 ครั้ง                           

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
      ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 
      ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 

หลักสูตรฯ ได้มีการแก้ไขโดยเฉพาะการตรวจสอบคุณวุฒิ ผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แต่การแก้ไขนั้น ได้ดำเนินการเกินกว่าที่              
สัตวแพทยสภาระบ ุเช่น หมวดที่ 1 ข้อที่ 7  หมวดที่ 7 และภาคผนวก เป็นต้น 

2. หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 165 -4/2561 เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่ได้มีการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านสภาวิชาการฯ จริง แต่ขอให้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ภายหลังปรับปรุง คณะสั ตวแพทยศาสตร์นำส่ง 
มคอ.2 ต่อสัตวแพทยสภา โดยสัตวแพทยสภาเห็นชอบหลักสูตรเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 20 
ธันวาคม 2561  ระหว่างเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
และต่อมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ส่งหนังสือชี้แจงสถานะของหลักสูตรมายังสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระบุหลักสูตรฯ ต้องยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
และเมื่อสัตวแพทยสภาลงพ้ืนที่ตรวจรับรอง ประกอบด้วยคณะทำงานและตัวแทน สกอ. เข้าตรวจรับรองฯ วันที่             
7-8 มีนาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ยืนยันสถานะ มคอ.2 ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ต่อกรรมการฯ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการตรวจประเมินตามข้อ 4.2 ที่ระบุว่าผ่านสำหรับ
โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 240 หน่วยกิต  การจัดหมวดวิชาและหน่วยกิตของหมวดวิชาใน
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ประเภท 6 ปี) พ.ศ. 2548 การศึกษาในระดับเตรียม
สัตวแพทย์ 1 ปี ระดับพรีคลินิก 2 ปี และระดับคลินิก 3 ปี ภายหลังสัตวแพทยสภาประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ของ มทร.ศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ พบข้อผิดพลาดที่ได้มีการแก้ไขเกินกว่าที่สัตวแพทยสภา
แนะนำ จึงได้ปรับแก้หลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และนำส่งให้
ผู้รับผิดชอบนำเข้าระบบ CHECO  ต่อมา สป.อว. รับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             

ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณายืนยันการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ได้มีการปรับปรุงและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 หรือ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการแก้ไขผิดหลง สาระสำคัญของการบริหารหลักสูตร
ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2548 
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 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    ยืนยันในสาระสำคัญของหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มีการปรับปรุงและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2548  และรับรองมติที่ประชุม 

8.2  ติดตามเรื่องท่ีอยู่ระหว่างการสอบสวน 
 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการกำกับ ติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่าง
การสอบสวน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และอยู่ภายใต้ระยะเวลา 

 

เลิกประชุมเวลา   ๑3.00 น. 

 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 

 

 

 
 
 


